

ตัวบ่งชี้ที่ ๑

ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม	วัดจากผลลัพธ์	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ : ผบศ. ศฝร.ภ.๙

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.หญิง นภัสนันท์ ผาสุข สว.ผบศ.๑	ร.ต.ท.สมพงษ์ สุวรรณเรืองศรี รอง สว.๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

คำจำกัดความ

เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

หมายเหตุ คะแนนที่ใช้ในการนับว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการใช้คะแนนจากการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

วิธีคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ}}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการศึกษอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวบ่งชี้

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

๒.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลผลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แดงหลักสูตร

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้คำแนะนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรม

๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษอบรมจำแนกตามหลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	<p>เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรม มีแผนการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการ พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและความต้องการ ของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอน</p> <p>➢ ศฝร.ภ.๙ จัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนการฝึกอบรม โดย ดำเนินการสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.๙ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑.๑ - ๑.๒)</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๑.๑ แผนการ ฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>เอกสารหมายเลข ๑.๒ แผนปฏิบัติ ราชการ ศฝร.ภ.๙ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p>
๒	<p>เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แลง หลักสูตร</p> <p>➢ โครงสร้างหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>➢ ศฝร.ภ.๙ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๒.๑ โครงสร้าง หลักสูตร นสต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๒ รายงาน การประชุมเตรียมความพร้อม หลักสูตร นสต.๑ ภาคเรียนที่ ๑ วันที่</p> <p>เอกสารหมายเลข ๒.๓ รายงาน การประชุมเตรียมความพร้อม หลักสูตร นสต.๑ ภาคเรียนที่ ๒ วันที่</p>
๓	<p>หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหาร จัดการหลักสูตร ทรัพยากร ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้คำแนะนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรม</p> <p>➢ มีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๐ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๓.๑ สรุบบแบบ ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร นสต.๑</p> <p>เอกสารหมายเลข ๓.๒ รายงาน สรุผลการศึกษาอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม</p>

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๔	<p>บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร</p> <p>➤ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ศปร.ภ.๙ ดำเนินการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์ขึ้นไปจำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๕๐๑ นายระหว่างการฝึกอบรม ๓ นาย คงเหลือ ๔๙๘ นาย โดยมีการสอบวัดผลภาควิชาการและการฝึกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาคเรียนที่ ๑ มีผู้สอบคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการจำนวน ๑๘ นาย มีผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน ๔๘๐ นาย ● ภาคเรียนที่ ๒ มีผู้สอบคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการจำนวน ๒ นาย (คนเดียวกับภาคเรียนที่ ๑) <p>สรุปผล ทั้ง ๒ ภาคเรียน หลักสูตร นสต.๙ มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๘ นาย มีจำนวนผู้สอบคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๑๘ นาย ผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน ๔๘๐ นาย คิดเป็นคะแนน ๔.๘๒ คะแนน</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบวัดผลภาควิชาการและฝึก ภาคเรียนที่ ๑</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๒ รายงานผลการสอบแก้ตัว และการสอบวัดผลภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนที่ ๑</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบวัดผลภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนที่ ๒</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๔ รายงานผลการสอบแก้ตัว และการสอบวัดผลภาควิชาการและการฝึก (ภาคเรียนที่ ๒)</p> <p>เอกสารหมายเลข ๔.๕ ประกาศผลการสอบวัดผลภาควิชาการและการฝึก หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
๕	ร้อยละ ๙๖.๓๙	๔.๘๒	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑. มีการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ การไม่ผ่านของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหาแนวทางการแก้ไข

